

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN
ĐẢNG ỦY KHỐI
CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2024

Số -CV/ĐUK

Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi và
Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề
"Tự hào một dải biên cương lần thứ III" năm 2024

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở

Ngày 04/6/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 8551-CV/BTGTW về tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương lần thứ III" (Cuộc thi và Triển lãm). Cuộc thi và Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thường niên hai năm một lần đã nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đánh giá cao của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Cuộc thi và Triển lãm là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giới thiệu vùng biên cương hùng vĩ của đất nước, tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc tới Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Cuộc thi và Triển lãm lần thứ III năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước đây, góp phần khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào về cơ đồ, vị thế của đất nước, trách nhiệm với quê hương, đất nước trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Để Cuộc thi và Triển lãm được tổ chức thành công hơn, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng với sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thực hiện Công văn số 5516-CV/TU, ngày 17/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo tuyên truyền tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "Tự hào một dải biên cương lần thứ III" năm 2024; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nội dung sau:

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm; chỉ đạo thông tin, tuyên truyền triển khai Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, những người yêu nghệ thuật, nhiếp ảnh tích cực tìm hiểu, hưởng ứng và gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh.

2. Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết thúc Cuộc thi, đề nghị báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (*qua Ban Tuyên giáo*) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

(Gửi kèm Thẻ lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III”).

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Trần Văn Bắc

